



## ประกาศ

### สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด เรื่อง นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (Cookies Policy)

\*\*\*\*\*

#### นโยบายการใช้คุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด (<https://coop.kmutt.ac.th>) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ (Cookies) โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ”) ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

#### 2. ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าผู้ใช้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ เพื่อที่สหกรณ์ฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้บริการได้ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกๆ ของเว็บไซต์ด้วยคุกกี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปค่าเริ่มต้น

#### 3. การใช้งานคุกกี้

สหกรณ์ฯ ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมสถิติผู้ใช้บริการและบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดลักษณะของผู้ใช้บริการในขณะที่ผู้ใช้บริการใช้งานผ่านเว็บไซต์ จุดประสงค์ของสหกรณ์ฯ ในการใช้คุกกี้ คือ เพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์ให้กับผู้ใช้บริการที่เป็นผู้เยี่ยมชม ประเภทของคุกกี้ที่สหกรณ์ฯ ใช้และในการใช้คุกกี้ดังกล่าว ประกอบด้วยรายการต่อไปนี้

คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ

คุกกี้เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ รวมถึงการเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์จากผู้ให้บริการ เช่น จำนวนผู้เข้าชมที่ใช้เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ และหน้าเว็บยอดนิยมในหมู่ผู้ให้บริการของสหกรณ์ฯ แม้ว่าคุกกี้เหล่านี้จะรวบรวมที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่ระบุถึงผู้ให้บริการโดยตรง ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อจุดประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์และประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป หากไม่มีคุกกี้ประสิทธิภาพของสหกรณ์ฯ จะไม่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์และฟังก์ชันการทำงานของสหกรณ์ฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุด หากผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้เหล่านี้ สหกรณ์ฯ จะไม่นับการเยี่ยมชมของผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ ซึ่งจะส่งผลเสียต่อการพยายามปรับปรุงเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ

คุกกี้เพื่อกลุ่มผู้ใช้ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้สหกรณ์ฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจำนวนหน้าที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชม ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้บริภคการนั้น ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และสหกรณ์ฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ช่วยในการใช้งาน คุกกี้เหล่านี้อนุญาตให้เว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ จดจำการตั้งค่าของผู้ใช้บริการ เช่น ชื่อผู้ใช้ การตั้งค่าภาษา และ/หรือภูมิภาคที่ผู้บริภคการอยู่ คุกกี้เหล่านี้ช่วยมอบคุณลักษณะที่เหมาะสมกับบุคคลและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุกกี้เหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อจดจำการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำต่อขนาดตัวอักษร แบบอักษรและส่วนอื่น ๆ ของหน้าเว็บที่ผู้บริภคการสามารถปรับแต่งได้ หรือเพื่อให้บริการที่ขอ เช่น ดูวิดีโอ ใช้ฟังก์ชันการแชทหรือแสดงความคิดเห็นในบล็อก คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้ติดตามกิจกรรมการท่องเว็บของผู้บริภคการในเว็บไซต์อื่น ๆ

คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภท คุกกี้ที่ไม่ได้จัดประเภทคือคุกกี้ที่ไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่อื่นใดหรืออยู่ระหว่างการจัดหมวดหมู่โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริภคการควรต้องศึกษา นโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของผู้บริภคการไปใช้

#### 4. วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ผู้ใช้บริการสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการ และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลของคุกกี้ในอนาคตอย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของสหกรณ์ฯ จำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากผู้ใช้บริการปิดการทำงานของคุกกี้ก็อาจทำให้ผู้ใช้บริการใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่นหากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ รวมถึงวิธีการคว่ามีการวางคุกกี้ได้บ้างและวิธีการจัดการและลบคุกกี้ โปรดไปที่ [www.allaboutcookies.org](http://www.allaboutcookies.org) หรือ [www.aboutcookies.org](http://www.aboutcookies.org)

#### รายละเอียดในการติดต่อสหกรณ์ฯ

กรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อคิดเห็น และ/หรือคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ประกาศฯ ฉบับนี้ โปรดติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ที่

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด

126 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 ถนนประชาธิปไตย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

หมายเลขโทรศัพท์ 0-2470-8298

อีเมล [coop@kmutt.ac.th](mailto:coop@kmutt.ac.th)

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565



(รศ. จำรูญ ตันติพิศาลกุล)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำกัด